



ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ขั้นตอนการขอรับบริการเก็บตัวอย่างและบริการทดสอบสารไดออกซินในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม

ตามที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มีประกาศเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการเก็บตัวอย่างและบริการทดสอบสารไดออกซินในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การเรียกเก็บค่าบริการเก็บตัวอย่างและค่าบริการทดสอบและวิเคราะห์สารไดออกซินเป็นไปอย่างเหมาะสมตามกำหนดมาตรฐานเดียวกันและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งห้องปฏิบัติการไดออกซิน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และมติที่ประชุม อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เห็นชอบการกำหนดกลุ่มไดออกซินและสารตกค้างยาวนาน เป็นกลุ่มงานภายในศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบกับหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๓/๖๘๗๐๐ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง การคิดค่าบริการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ในการให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการในการตรวจวิเคราะห์สารไดออกซินและการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าว ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็วในการบริการเก็บตัวอย่างและบริการทดสอบสารไดออกซินในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดขั้นตอนการขอรับบริการเก็บตัวอย่างและทดสอบดังนี้

๑. ในประกาศนี้

“ผู้ขอรับบริการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความประสงค์ขอรับบริการเก็บตัวอย่างและบริการทดสอบสารไดออกซินในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม

๒. ผู้ขอรับบริการจะต้องยื่นแบบฟอร์มการชำระเงินค่าบริการเก็บตัวอย่างและบริการทดสอบสารไดออกซินในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม พร้อมชำระเงินค่าบริการดังกล่าวต่อกลุ่มงานคลัง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก่อนเก็บตัวอย่างหรือส่งตัวอย่างให้ทดสอบ สำหรับอัตราค่าบริการให้เป็นไปตามประกาศที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกำหนด

๓. ผู้ขอรับบริการต้องแจ้งความประสงค์ขอรับบริการเก็บตัวอย่างและ/หรือบริการทดสอบสารไดออกซินในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมต่อผู้อำนวยการกลุ่มไดออกซินและสารตกค้างยาวนาน ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดเวลาดำเนินการเก็บตัวอย่างและทดสอบ และได้รับอนุมัติการขอรับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๐ วันทำการ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับทดสอบในกรณีที่แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า ๑๐ วันทำการ

๔. ผู้ขอรับบริการจะต้องยื่นใบคำร้องขอรับบริการเพื่อรับทราบเงื่อนไขต่างๆ ในการขอรับบริการ พร้อมแสดงหลักฐานการชำระเงินต่อผู้อำนวยการกลุ่มไดออกซินและสารตกค้างยาวนาน ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

๕. ผู้ขอรับบริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการดำเนินการเก็บตัวอย่างพร้อมกับการประสานงานกับเจ้าของพื้นที่เพื่อขออนุญาตวางเครื่องมือ

๖. หลังจากที่มีผู้อำนวยการกลุ่มได้ออกซินและสารตกค้างยาวนาน ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ได้ตอบรับคำขอให้เก็บตัวอย่างและ/หรือทดสอบตัวอย่างตามแบบฟอร์มส่งตัวอย่าง-ขอรับบริการทดสอบแล้ว หากมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในคำร้องขอรับบริการ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ห้องปฏิบัติการได้ออกซินไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ กลุ่มได้ออกซินและสารตกค้างยาวนานจะต้องแจ้งให้ผู้ขอรับบริการทราบทันที เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อตกลงตามสมควรและเหมาะสม ซึ่งทั้งสองฝ่ายยินยอมและยอมรับได้

๗. กลุ่มได้ออกซินและสารตกค้างยาวนานจะส่งรายงานผลการทดสอบให้ผู้ขอรับบริการทราบภายใน ๓๐ วันทำการ นับถัดจากวันรับตัวอย่าง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา)
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม